



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
ที่ นม ๙๔๙๐๑/ ๐๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ตามที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหาร ซึ่งจะมาตอบปัญหา ข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ นั้น

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงนภา รอดวินิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายจักรพงษ์ ช่างปลุก)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัด.....

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ความเห็นนายก.....

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน  
วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสมบูรณ์



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา



ภาพกิจกรรมโครงการ อบต.สัตยูจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสมบูรณ์  
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา





ภาพกิจกรรมโครงการ อบต.สัจจกร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์  
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา





ภาพกิจกรรมโครงการ อบต.สัจจะ พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสมบูรณ์  
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา





## เนื้อหาสรุป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้จัดทำโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหาร ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายของโครงการคือประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จำนวน ๘ หมู่บ้าน จำนวน ๘๐ คน ซึ่งในการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๕๐ บาท หลังจากการจัดกิจกรรมโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเองเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง นำมาพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ได้รับความสะดวกสบายในการมารับบริการต่างๆ ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับความสะดวกสบายในการมารับบริการ สามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที ได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล และได้รับการจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาให้บริการ เช่น เกษตรอำเภอสีดา ปศุสัตว์อำเภอสีดา รพ.สต.โนนกกอก กศน.อำเภอสีดา สภ.สีดา สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาการอำเภอสีดา การมอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลสามเมือง ทุนละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๕๓ ทุน

โดยแต่ละหน่วยงานได้กล่าวแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาความเดือดร้อน และข้อหาหรือต่างๆ ดังนี้

**ตำรวจภูธรสีดา** ได้ชี้แจงปัญหาของกลุ่มมิจฉาชีพ คอลเซ็นเตอร์ที่ทำการโทรมาหลอกลวงประชาชน ปลอมเป็นบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของประชาชน มีการโอนเงินให้กลุ่มมิจฉาชีพ ขอให้ทุกท่านป้องกันการหลอกลวงดังกล่าว

**พัฒนาการอำเภอสีดา** ได้ชี้แจงโดยมีเนื้อหา ดังนี้

-การบันทึกข้อมูล จปฐ. เป็นเครื่องมือในการสำรวจคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน หากผลการสำรวจมีผู้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ทางหน่วยงานก็จะประสานขอรับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ต่อไป ในอำเภอสีดาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยผู้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.จะแบ่งเป็น ๒ ประเภท ประเภทที่ ๑ เป็นกลุ่มที่ไร้สมรรถภาพไม่สามารถดำเนินการเองได้ ได้รับการสงเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐ ประเภทที่ ๒ เป็นกลุ่มที่สามารถพัฒนาต่อด้วยตนเองได้ จะได้รับการประสานและช่วยเหลือต่อยอดในเรื่องต่างๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-กองทุนแม่ เป็นองค์กรในการดูแลป้องกันเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ดำเนินการโดยคณะกรรมการกองทุนแม่ ซึ่งจะเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยมีการแก้ไขอย่างสันติวิธี

**ปศุสัตว์อำเภอสีดา** ได้ชี้แจงโดยมีเนื้อหา ดังนี้

-การเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคระบาดซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับเชื้อไวรัสเกิดกับสัตว์ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แต่จะไม่ติดต่อสู่มนุษย์ หากพบหมูมีอาการเป็นไข หนึ่งแดงมีจุดแดงใต้ผิวหนังและตาย ขอให้แจ้งเพื่อเข้ามาตรวจสอบ และหากใครเลี้ยงหมูขอให้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่ปศุสัตว์อำเภอ สำหรับการช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้ประสานขอรับการช่วยเหลือไปแล้ว รอการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ

-โรครัมปีสกินที่เกิดกับโค กระบือ ช่วงนี้มีการกลับมาระบาดของอีกในพื้นที่ตำบลโพหนอง ตำบลสีดา และตำบลโนนประดู่ พบว่ามีการเสียชีวิตของลูกวัว จำนวน ๑ ตัว เนื่องจากแม่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคดังกล่าว หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต้องการที่จะฉีดวัคซีนขอให้รวมกลุ่มกันอย่างน้อย ๓๐ ราย แจ้งได้ที่ปศุสัตว์อำเภอเพื่อไปดำเนินการฉีดให้ หรือในหมู่บ้านจะดำเนินการฉีดเองได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว สำหรับการช่วยเหลือทางปศุสัตว์ได้ประสานไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับ



-การซ้อมไถ่ในชุมชนต่างๆ ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ เป็นจำนวนมาก ไม่  
ว่าจะเป็นอำเภอคง อำเภอประทาย อำเภอโนนสูง หากจะซ้อมไถ่ขอให้มีความระมัดระวังปฏิบัติตามมาตรการใน  
การป้องกันโรคไวรัสโควิด-๑๙ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง งดการรวมกลุ่มกันครับ

-การปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โครงการสานฝันสร้างรายได้ให้เกษตรกร  
เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์และ ธ.ก.ส. ท่านใดสนใจสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ได้เลยครับ

**เกษตรอำเภอสีดา** ชี้แจงในเรื่องของการชี้แนวเขตโฉนดที่ดินต่างๆ ที่มีปัญหาที่ทางผู้นำได้มา  
แจ้งที่สำนักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้ ท่านใดมีปัญหาดังกล่าวสามารถให้ทางเกษตรอำเภอช่วย  
ตรวจสอบให้ได้ค่ะ

**สาธารณสุขอำเภอสีดา** ได้ชี้แจงโดยมีเนื้อหา ดังนี้

-โรคไวรัสโควิด-๑๙ สายพันธุ์โอมิครอน สามารถติดต่อได้ง่าย อยู่ในอากาศ แต่ความรุนแรงของ  
เชื้อจะลดลง แต่ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคลด้วย โรคดังกล่าวส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน  
เศรษฐกิจ การศึกษา วัคซีนที่ดีที่สุดคือการสร้างสุขอนามัยของตนเอง ควรเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ล้าง  
มือด้วยแอลกอฮอล์ และที่สำคัญทางชุมชนต้องกระตุ้นเตือนเป็นประจำ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชนและลด  
การระบาดในวงกว้างครับ

-การฉีดวัคซีน สำหรับการฉีดวัคซีนและการทานยาต่างๆ จะมีผลข้างเคียงอยู่แล้ว แต่ก็ก็จะขึ้นอยู่กับ  
สภาพร่างกายของแต่ละคนด้วย และการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนและหลังการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญครับ

**นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง** ได้ชี้แจงในเรื่องของการดำเนินการช่วยเหลือแก้ไข  
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดการสัญจรลำบาก อาจ  
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ สืบหาปัญหาเร่งด่วนของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

บ้านสามเมือง หมู่ ๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำเนื่องจากถนนเกิดน้ำท่วมขัง

บ้านโนนเมือง หมู่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล.แทนถนนลูกรังที่ชำรุด

บ้านแฝก หมู่ ๓ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายลำห้วยยาง

บ้านโนนสำราญ หมู่ ๔ ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกหนองโพธิ์

บ้านโนนกกอก หมู่ ๕ ถนนสายบ้านโนนชาดที่มีการก่อสร้างในพื้นที่ส่วนบุคคล ก็จะดำเนินการ

แก้ไขให้ถูกต้อง

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๖ ก่อสร้างรางระบายน้ำเนื่องจากถนนเกิดน้ำท่วมขัง

บ้านตะกุดขอนแก่น หมู่ ๙ การกำจัดวัชพืชและการขุดหลอง หนองหัวลิง และลำตะกุดขอนแก่น

บ้านตะคร้อ หมู่ ๑๐ การก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยาง

หากมีปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ขอให้แจ้งทาง อบต.สามเมือง ได้รับทราบเพื่อหาแนวทางการ  
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

**สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา** ได้ชี้แจงโดยมีเนื้อหา ดังนี้

-โรคไวรัสโควิด-๑๙ ส่วนใหญ่เกิดจากการสังสรรค์ โดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเกี่ยวข้อง  
ด้วย การจัดงานต่างๆ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันเดียวกัน ดื่มเครื่องดื่มแก้วเดียวกัน เป็นสามารถที่ทำให้มีการระบาด  
ของเชื้อเพิ่มมากขึ้นครับ

-การก่อสร้างถนนสายบ้านโนนกกอก-บ้านโคกเพ็ด ก็จะดำเนินการประสานขอรับการจัดสรร  
งบประมาณในการก่อสร้างถนนลาดยางตลอดทั้งเส้นจนแล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็งบประมาณประจำปี และงบประมาณ  
จ่ายขาดเงินสะสม รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาทครับ



-การก่อสร้างถนนลาดยางสายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสายไปบ้านเมืองสูง และสายไปบ้านแดงน้อย ก็  
จะนำมาพิจารณาให้การช่วยเหลือและจัดสรรงบประมาณต่อไป และอยากจะให้ทาง อบต.สามเมือง ขอรับการ  
สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้วย ซึ่งทางช่างจะทราบระยะเวลาและงบประมาณต่างๆ ในการ  
ดำเนินการดังกล่าวครับ

**ปลัดอาวุโส** ได้ชี้แจงโดยมีเนื้อหา ดังนี้

-การมอบทุนการศึกษา ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญในเรื่องของการศึกษา และ  
อยากจะให้นำทุนดังกล่าวไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการมอบทุนครับ

-มีความยินดีและดีใจที่เห็นหน่วยงานต่างๆ ร่วมมารับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของ  
ประชาชนในวันนี้ครับ

-การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ในชุมชน อาจจะให้ทางหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์อาจจะทำการ  
แข่งขันกีฬาโดยแบ่งออกเป็น ๒ ทีม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของชุมชนครับ

-ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมของอำเภอสีดาเป็น  
จำนวนมาก มีการจดทะเบียนสมรส และร่วมลุ้นรางวัลกับทางหน่วยงาน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน  
ของรางวัลดังกล่าวครับ

-การชี้แนวเขตต่างๆ ขอให้รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และเป็นไปอย่างถูกต้องโดย  
พิจารณาตามความเป็นจริง บางกรณีมีการฟ้องศาลดำเนินคดีครับ

-การจัดกิจกรรมต่างๆ ขอให้มีการเฝ้าระวังโรคไวรัสโควิด-๑๙ ด้วยครับ

-กลุ่มมิชชันนารี คอลเซ็นเตอร์ ขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นครับ

**ผู้ใหญ่บ้านสามเมือง หมู่ที่ ๑** ได้ชี้แจงปัญหา ดังนี้

-ระบบน้ำประปาหนองใหญ่ ปัจจุบันมีการขยายครัวเรือนออกไปอยู่ด้านนอกเป็นจำนวนมาก ทำ  
การระบบประปายังไม่ถึง จึงอยากจะให้ทาง อบต.สามเมืองสนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตระบบประปา  
และคุณภาพของน้ำประปาครับ

-ถนนสายบ้านสามเมือง-บ้านโคกพิศ เป็นถนนดินการสัญจรลำบากในช่วงหน้าฝน ฝากทาง  
อบต.ดูแลด้วยครับ

-ถนนสายบ้านสามเมือง-สายกุดจอก ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ฝากทาง อบต.ดูแลด้วยครับ

**ผู้ใหญ่บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒** ได้ชี้แจงปัญหา ดังนี้

-ประปาหนองใหญ่อยากจะให้ดูแลในเรื่องความสะอาดของน้ำ และทางน้ำในการผันน้ำเข้า  
หนองใหญ่ หากปริมาณน้ำลดลงก็ต้องดำเนินการสูบน้ำเข้าหนองใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ และ  
น้ำมันเชื้อเพลิงในการสูบน้ำ หากไม่เพียงพอก็จะนำเงินของหมู่บ้านในการสนับสนุนน้ำมันในการสูบน้ำต่อครับ

-รถเสียงดังในชุมชน อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบดูแลในเรื่องนี้ครับ

**ผู้ใหญ่บ้านแฝก หมู่ที่ ๓** ได้ชี้แจงปัญหา ดังนี้

-ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ สินค้าอุตสาหกรรมราคาสูง ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วย  
ดูแลด้วยครับ

-การทำความสะอาดถนนสายบ้านแฝก-บ้านโนนสมบูรณ์ ถนนสายดังกล่าวมีกอไผ่ที่บดบัง  
เส้นทางบริเวณทางโค้ง อยากจะให้ประสานทางเจ้าของที่ในการนำกอไผ่ออกครับ

-การกำจัดสิ่งปฏิกูล ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีการสูบน้ำไม่หมด ฝากทาง อบต.ช่วยกำกับ  
ให้ทางผู้รับเหมาได้รับทราบในเรื่องนี้ด้วยครับ



**ผู้ใหญ่บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๔** ได้ชี้แจงปัญหาดังนี้

-บ่อขยะบ้านแฝก-โนนสำราญ ขยะปลิวไปรบกวนพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก อบต.สามเมือง ในการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ่อขยะและทำการล้อมรั้วรอบบ่อขยะ เพื่อป้องกันการปลิวของขยะครับ

-ทางสาธารณประโยชน์ต่างๆ ปัจจุบันมีหลายเส้นทางที่มีพื้นที่น้อยกว่าเดิม เดิมรถสามารถสัญจรสวนทางกันได้ แต่ปัจจุบันต้องรอให้รถอีกคันขับออกไปก่อน อยากจะให้ทาง อบต.ประสานที่ดินเพื่อทำการรังวัดทางสาธารณะต่างๆ ครับ

-การขยายเขตไฟฟ้า อยากจะให้ทาง อบต.สามเมืองช่วยดูแลเรื่องนี้ครับ เนื่องจากมีการขยายครัวเรือนออกไปอยู่ด้านนอกเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านเคยไปสอบถามการไฟฟ้าแล้วมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูงครับ

-ระบบประปาหนองเณิก ทางหมู่บ้านก็ได้ดำเนินการทำความสะอาดที่กักเก็บน้ำ บ่อกรองต่างๆ ในการปรับปรุงต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ฝากทาง อบต.สามเมืองช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ

-แหล่งรับน้ำเข้าสู่หนองเณิก บริเวณคลองรอบหนองโพธิ์ปัจจุบันมีการถมคลองไปเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไม่ไหลเข้ามาสู่หนองเณิก ฝากทาง อบต.ดูแลเรื่องนี้ด้วย ซึ่งทางหมู่บ้านแฝกและบ้านโนนสำราญ ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นการประหยัดน้ำสำหรับใช้ในชุมชนครับ

-การจัดการแข่งขันกีฬาในชุมชน มีการขอให้จัดการแข่งขันตะกร้อ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ม ก็แจ้งไปว่าต้องสอบถามทางสาธารณสุขก่อนว่าดำเนินการได้หรือไม่ครับ

**กำนันตำบลสามเมือง** ได้ชี้แจงปัญหาในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๒ สาย ซึ่งได้รับดำเนินการแล้ว ๑ สาย ฝากให้ทาง อบต.สามเมืองช่วยดำเนินการในสายที่เหลือด้วย และทางผู้นำชุมชนได้สมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อไปบริจาคให้กับชุมชนบ้านแท่นครับ

**ผู้ใหญ่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖** ได้ชี้แจงปัญหาดังนี้

-อยากจะได้กล้องวงจรปิดเพิ่มในพื้นที่บริเวณสวนเศรษฐกิจบ้านโนนสมบูรณ์

-การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์

-การก่อสร้างรางระบายน้ำ ฝากอีก ๑ จุดคือบริเวณบ้านนายบุญทัน ทองภูบาล บริเวณประปา

หมู่บ้านคะ

-ขอขอบคุณทาง อบต.สามเมือง ที่ได้จัดสรรงบประมาณต่างๆ และแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนต่างๆ ให้กับชุมชนคะ

**ผู้ใหญ่บ้านหัวตะโมน หมู่ที่ ๗** ได้ชี้แจงปัญหาเรื่องถนนสายต่างๆ อยากจะฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ

**ผู้ใหญ่บ้านโนนชาติ หมู่ที่ ๘** ได้ชี้แจงปัญหาในเรื่องรางระบายน้ำในชุมชน และทางกลับรถของชุมชน ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับ

**ผู้ใหญ่บ้านตะกุดขอนแก่น หมู่ที่ ๙** ได้ชี้แจงปัญหาดังนี้

-ในเรื่องถนนสายบ้านตะกุดขอนแก่น-ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ มีปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรลำบาก ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยคะ

-ถนนจากบ้านนายประจักษ์-ลำตะกุดขอนแก่น อยากให้ทาง อบต.สามเมืองช่วยก่อสร้างถนน คสล.ให้คะ

-การกำจัดวัชพืชและการขุดลอก หนองหัวลิง และลำตะกุดขอนแก่น ฝากทาง อบต.ด้วยคะ

-ขอขอบคุณ อบจ.นครราชสีมา ที่ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนนกอก-บ้านโคกเพ็ด คะ

/ผู้ใหญ่บ้าน...



ผู้ใหญ่บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๑๐ ได้ชี้แจงปัญหาเรื่องฝายน้ำล้น เมื่อเวลาฤดูน้ำหลาก น้ำมาเป็นจำนวนมาก ฝายไม่สามารถรับน้ำได้ เกิดการพังทลายเสียหาย จึงอยากจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำ และปัญหาในเรื่องแหล่งน้ำที่จะเข้าสู่หนองใหญ่ ผ่าทาง อบต.ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ

**ปลัดอาวุโส** แจ้งแนวทางการแก้ปัญหา ดังนี้

-ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ดังกล่าว

-ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ รายได้ส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่มาจากการทำการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งต้นทุนในการผลิตด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อยากจะให้มีการเพิ่มช่องทางในการขายผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นข้าว ผลิตภัณฑ์ในชุมชนต่างๆ

-ทางสาธารณสุข ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจทางออกร่วมกัน หากจุดที่สมดุลและถูกต้องที่สุด ซึ่งต้องอาศัยบุคคลในพื้นที่เพราะจะทราบและเข้าใจปัญหาของชุมชนเป็นอย่างดี

-การขยายเขตไฟฟ้า ขอให้ทาง อบต.สามเมือง ช่วยตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ปลัดอำเภอ** ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

-สถานการณ์โรคไวรัสโควิด-๑๙ ปัจจุบันไม่มีการกักตัวสำหรับผู้ที่ยกกลับมาจากต่างพื้นที่ เป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการขอความร่วมมือสำหรับผู้ที่จะกลับเข้ามาในพื้นที่ให้ทำการตรวจ ATK ทั้งก่อนเข้ามาในพื้นที่ และตอนที่มาถึงพื้นที่แล้ว และกักตัวเองไม่ไปสังสรรค์ร่วมกับบุคคลอื่น งดการไปในพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น

-ปัญหาต่างๆ ที่ทางหมู่บ้านเสนอเข้ามาจะเป็นปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งปัจจุบันและมีการรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราจะต้องทำการประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น งานด้านถนนหนทาง ก็จะเป็นทางหลวงชนบท หรือหากเป็นระบบน้ำ ก็จะเป็นกรมทรัพยากรน้ำ

**นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง** แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้

-ระบบประปาหนองใหญ่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำความสะดวกและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดปรับปรุงระบบกรองน้ำ เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาด ใส่สารส้ม คลอรีน สำหรับการขยายเขตระบบประปาการจัดสรรงบประมาณ และจะดำเนินการแก้ไขต่อไป ขอดำเนินการระบบประปาหนองใหญ่ให้ได้มาตรฐานก่อน และจะดำเนินการตรวจสอบและดูแลระบบน้ำประปาภายในตำบลสามเมืองในทุกพื้นที่ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นระบบประปาหนองเณิก หนองแมว

-ถนนสายต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย ในเขตพื้นที่ตำบลสามเมือง ทาง อบต.สามเมืองก็จะเร่งการสำรวจตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมีการประสานขอรับการสนับสนุนรถและเครื่องจักรต่างๆ ไปที่ อบจ.นครราชสีมา ในการซ่อมแซมปรับเกรดถนนภายในตำบลสามเมือง

-การขยายเขตไฟฟ้า จะต้องมีค่าใช้จ่ายครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท หากเกิดจากนั้นทางเจ้าบ้านจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง หากมีหลายหลังก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นด้วย หากครัวเรือนนั้นห่างจากหม้อแปลงไฟฟ้าเกิน ๑ กิโลเมตร ก็ไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำได้ ต้องทำการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงหรือเพิ่มหม้อแปลงก่อน จึงจะสามารถดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำได้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาไฟตก โดยทาง อบต.สามเมือง ก็จะดำเนินการตรวจสอบและประสานงานไปที่การไฟฟ้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

-ทางน้ำสำหรับหนองใหญ่และหนองเณิก แหล่งน้ำทั้ง ๒ แห่งเป็นแหล่งน้ำที่สูงและรองรับน้ำจากธรรมชาติที่ชาวบ้านได้ปล่อยทิ้งมาจากไร่นาแล้ว การช่วยเหลือก็อาจจะเป็นการสูบน้ำจากลำห้วยยางเข้าแหล่งน้ำเหมือนเช่นเคย และจะเข้าไปตรวจสอบทางน้ำทั้ง ๒ แห่ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขในระยะยาวต่อไป



-ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่มีราคา ส่งผลมาจากต้นทุนการผลิตในทุกด้านเพิ่มขึ้น จึงอยากให้ทุกท่านช่วยกันลดต้นทุนในการผลิต เช่น ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กานนำมูลสัตว์ไปใส่ การไถกลบตอซัง ข้าวเป็นการเพิ่มปุ๋ยในดิน เป็นการลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี แต่ก็อาจจะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในการไถ วิธีที่ดีที่สุดคือการพยายามลดต้นทุนการผลิตด้านต่างๆ

-ในการนำกอไผ่ออกบริเวณทางโค้ง ก็จะมีประสานทางเจ้าของเพื่อดำเนินการนำกอไผ่ออก เพื่อให้บดบังการมองเห็นในการสัญจร

-การสูบน้ำ ก็อยากให้เจ้าของบ้านช่วยตรวจสอบด้วย และทาง อบต.สามเมือง ก็จะกำชับกับผู้ดำเนินการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

-บ่อขยะบ้านแฝก บ้านโนนสำราญ ก็จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งเดิมบ่อขยะดังกล่าวอยู่ไกลจากชุมชนแต่ปัจจุบันมีการขยายของชุมชนออกไปทำให้บ่อขยะกลายเป็นปัญหาของชุมชน และอยากให้ชุมชนช่วยกันคัดแยกขยะในครัวเรือน เป็นการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง

-การชี้แนวเขตที่สาธารณะต่างๆ ที่มีปัญหา ทาง อบต.สามเมือง ได้ทำเรื่องหารือไปที่สำนักงานที่ดินบัวใหญ่ และทุกครั้งที่มีการชี้แนวเขตจะมีการแจ้งพื้นที่ข้างเคียงมาทำการชี้แนวเขตด้วยเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

-ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลสามเมืองกับตำบลพื้นที่ข้างเคียงสายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสายบ้านโคกเพ็ด บ้านเมืองสูง บ้านแดงน้อย ทาง อบต.สามเมือง ก็จะประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

-หากท่านมีปัญหาคความเดือนร้อนในเรื่องใด ขอให้แจ้งประสานเข้ามาที่ อบต.สามเมือง เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ของเราต่อไป

และทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และพร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕